



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานของ  
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไตรมาสที่ 1 - 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



# การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประสานงานให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ส่วนกลาง ม.มหิดล  
 เข้าเยี่ยมชมสำรวจโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	หลักฐาน
1	เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ส่วนกลาง ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมสำรวจโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  ประเด็น 1. ร่วมดำเนินงาน 2. ร่วมสรุปผลการดำเนินงาน	<b>บุคคลภายนอก</b> สถานที่และโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  <b>การมีส่วนร่วม</b> ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสำรวจสถานที่และโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก คกส. ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนู้อย อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรีลัมภ์ อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ และทีมงาน	ผลการร่วมดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน พบว่า คณะกรรมการฯ ที่เข้าเยี่ยมชมสำรวจได้ทราบแนวทางการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ พร้อมกันนี้ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อได้เข้าเยี่ยมชมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ สำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากลด้วย	<b>ข่าวประชาสัมพันธ์</b> หัวข้อข่าว “คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ส่วนกลาง ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมสำรวจโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี”  Link: <a href="https://sp.mahidol.ac.th/th/gallery-iacuc-sitevisit.html">https://sp.mahidol.ac.th/th/gallery-iacuc-sitevisit.html</a>  <b>* ดูภาพกิจกรรมในหน้าถัดไป *</b>



# คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ส่วนกลาง ม.มหิดล เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี



# การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

### การจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ลำดับ	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	หลักฐาน
2	<p><b>เรื่อง</b> การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่คุณครูในโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (Mahidol University International Demonstration School (MUIDS))</p> <p><b>ประเด็น</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ร่วมดำเนินการวางแผนและออกแบบการอบรม</li> <li>ร่วมประเมินและวัดผลการเรียนรู้</li> </ol>	<p><b>บุคคลภายนอก</b> โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล</p> <p><b>การมีส่วนร่วม</b> ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ เสนอความคิดเห็น และความต้องการในการจัดอบรม</p>	<p>วันที่ 13 มี.ค. 2568 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล และ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ม.มหิดล ได้ร่วมกันจัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านสังคมศาสตร์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่คุณครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และส่งเสริมให้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในด้านดังกล่าวในอนาคต ณ ห้องประชุม the Auditorium and the Seminar โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เซอร์เรอร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ม.มหิดล รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ม.มหิดล และ รศ. ดร.ภัทริยา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกอบรม โดยมี รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล กล่าวเปิดงาน ในการอบรมจะเป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรในช่วงเช้า และทำกิจกรรมกลุ่มในช่วงบ่าย โดยเป็นการร่วมกันพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและส่งผู้แทนกลุ่มอภิปรายประเด็นที่ได้ ซึ่งมีวิทยากรช่วยให้ข้อเสนอแนะและให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้มีทำแบบทดสอบหลังการอบรมเพื่อประเมินวัดผลความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>ผลการร่วมดำเนินการวางแผนและออกแบบการอบรม รวมถึงประเมินและวัดผลการเรียนรู้ พบว่า คุณครูในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศ ต่างสนใจในการทำงานวิจัย รวมถึงต้องการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำงานวิจัยให้นักเรียน แต่ติดปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับด้านจริยธรรมการวิจัยในคน โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ม.มหิดล ที่กำกับดูแลโครงการวิจัยในคนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดลได้ทราบประเด็นต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่คุณครู เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการทำงานวิจัยให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง</p>	<p><b>ข่าวประชาสัมพันธ์</b> หัวข้อข่าว “โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านสังคมศาสตร์ให้แก่คุณครูในโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”</p> <p><b>Link:</b> <a href="https://sp.mahidol.ac.th/th/gallery-muids.html">https://sp.mahidol.ac.th/th/gallery-muids.html</a></p> <p><b>* ดูภาพกิจกรรมในหน้าถัดไป *</b></p>



# โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านสังคมศาสตร์ให้แก่คุณครู ในโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 8.15 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม the Auditorium and the Seminar โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

